

Số: 09/BC-UBND

Quài Nưa, ngày 08 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024

#### Phần thứ nhất

### KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2023

#### I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

##### 1. Đặc điểm tình hình

Ngay từ đầu năm lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Hội đồng TĐKT xã đã tiến hành tổ chức triển khai thực hiện và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn toàn xã từ đó chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước, bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Hội đồng TĐKT của xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo đúng quy định của Luật TĐKT đồng thời phù hợp với công tác TĐKT trên các lĩnh vực phát triển KT-VHXX, ANQP của địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, Thường trực HĐTĐ Khen thưởng và các thành viên HĐTĐ Khen thưởng nhằm thực hiện tốt công tác TĐKT của địa phương. Trong năm 2023 công tác Thi đua Khen thưởng trên địa bàn xã Quài Nưa đã có những bước chuyển biến mới. Phong trào thi đua đã được triển khai, phát động rộng khắp từng bước đi vào nề nếp và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

##### 2. Một số thuận lợi, khó khăn

###### a. Thuận lợi

Được sự quan tâm của Đảng ủy, sự lãnh đạo của HĐND và UBND xã, sự phối kết hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi cho xã ổn định và phát triển. Công tác Thi đua khen thưởng được cấp ủy, chính quyền quan tâm

coi đó là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhận thức về vai trò của công tác thi đua khen thưởng ngày càng nâng lên.

## **b. Khó khăn**

Một số cán bộ công chức và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua chưa được phát động sâu rộng, thường xuyên hoặc chưa được lồng ghép với các phong trào, các chương trình một cách hài hòa. Một số nội dung còn chưa có chiều sâu, chưa thiết thực. Tại một số bản phong trào còn mang tính hình thức, việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế.

## **II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2023**

### **1. Công tác lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền**

Hội đồng TĐKT về tổ chức triển khai thực hiện và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo về công tác TĐKT - Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước, trong năm 2021 UBND xã tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ, Thông 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017/NĐ-CP.

- Hội đồng thi đua khen thưởng xã được hoạt động theo quy chế đã ban hành, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh- chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

### **2. Kết quả phong trào thi đua**

Trong những năm qua phong trào thi đua luôn được duy trì trong mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, các ngành đoàn thể và được xác định là phong trào xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên cơ sở phong trào chung, các ngành đoàn thể đã chủ động đề ra các phong trào thi đua cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình với tinh thần phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - Xã hội xã nhà phát triển năm sau cao hơn năm trước.

### **3. Công tác tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến**

Ngay từ đầu năm công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai phát hiện bồi dưỡng xây dựng nhân rộng các điển hình tiên tiến luôn được quan tâm phát triển đặt lên hàng đầu. Cấp ủy chính quyền luôn chỉ đạo các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền tới CBCC và mọi tầng lớp nhân dân. Kịp thời khen thưởng những cá nhân tiêu biểu từ đó số lượng tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện và nhân rộng hàng năm. Ủy ban nhân dân xã thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc về tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

#### **4. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới**

Đảng ủy và chính quyền địa phương luôn xác định xây dựng nông thôn mới cũng là vấn đề quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương chính vì vậy Đảng ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể luôn phối hợp tốt trong công tác vận động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới cũng và coi đây là một trong những tiêu chí trong phong trào thi đua nói chung từ đó vận động nhân dân hiến đất, hiến công xây dựng nông thôn mới tạo động lực thúc đẩy sự phát triển KTXH. Tính đến năm 2023 xã cơ bản đã đạt được 17/19 tiêu chí, 01 bản đạt bản nông thôn mới kiểu mẫu, phong trào xây dựng Nông thôn mới đã thực sự đem lại niềm tin, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường trong nhân dân, nông nghiệp nông thôn đã có những chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần và vật chất của người dân ngày càng được nâng cao.

#### **5. Kết quả phong trào thi đua đối với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2023.**

Năm 2023, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xã luôn đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và đạt được những kết quả nổi bật: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, sản xuất nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo với Tổng sản lượng lương thực đạt 2716,8 tấn, đạt 107,6% KH, giảm 369,1 tấn so cùng kỳ năm trước, tỷ lệ che phủ rừng đạt 29,19%, sản xuất công nghiệp được duy trì, thu ngân sách trên địa bàn 7.508.760.104 đồng/ 7.454.297.000 đồng đạt 100,73% dự toán; các tỷ lệ huy động học sinh được đảm bảo, đạt so với KH, duy trì 5 trường đạt chuẩn Quốc gia. tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 456 hộ nghèo = 30,9% giảm 12,8% , 368 hộ cận nghèo = 25,0% tăng 12% ; tổ chức phong trào thi đua tạo không khí phấn khởi, khơi dậy tinh

thần thi đua trong mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý Nhà nước đang từng bước được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

#### **IV. Kết quả khen thưởng.**

##### **1. Khen thưởng cấp huyện:**

- UBND huyện tặng giấy khen: 03 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

##### **2. Khen thưởng cấp xã:**

- UBND xã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các hộ nông dân có mô hình chăn nuôi, trồng trọt giỏi.

#### **IV. Đánh giá chung.**

##### **1. Ưu điểm**

Trong năm 2023, UBND xã đã cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Thi đua - Khen thưởng đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp của xã, thực hiện các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến trong các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Mặc dù còn những vấn đề tồn tại cần phải khắc phục, nhưng nhìn chung công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của trong năm 2023 đã có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Trong quá trình chỉ đạo công tác Thi đua Khen thưởng, các cấp, các ngành đoàn thể đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế văn hoá xã hội. xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh. Thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, hách dịch. Đồng thời góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Các phong trào thi đua không chỉ làm kinh tế ở xã phát triển một cách đồng đều với nhịp độ tăng trưởng hằng năm cao hơn, mà kết quả của các phong trào đã có tác động tích cực đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã Quài Nưa ngày càng giàu đẹp.

##### **2. Những hạn chế tồn tại hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân**

- Bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác Thi đua Khen thưởng xã ta vẫn còn những hạn chế tồn tại, hạn chế cần khắc phục như sau:

+ Một số bản và cá nhân chưa nhận thức một cách đầy đủ và sâu sắc vị trí, vai trò và tác dụng của công tác Thi đua Khen thưởng, do vậy thiếu sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát cụ thể, dẫn đến phong trào thi đua ở một số bản chưa thật sự mạnh mẽ, chưa tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

+ Công tác tuyên truyền biểu dương, động viên các gương người tốt, việc tốt mặc dù đã có nhiều cố gắng, song việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến vẫn còn thiếu sự đầu tư, chưa được tiến hành thường xuyên, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể quần chúng để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

- Nguyên nhân :

+ Người dân chưa thực sự quan tâm đến công tác sản xuất, chăn nuôi của gia đình; một số bộ phận người dân còn ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo,

+ Công tác chỉ đạo, điều hành đôi lúc chưa được sâu sát; còn một cán bộ làm công tác chuyên môn, trình độ, năng lực còn hạn chế và chưa thường xuyên sâu sát thực tế;

- Những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua khen thưởng.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền phối kết hợp giữa cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể về tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng.

## **Phần thứ hai**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2024**

#### **I. Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm Năm 2024**

UBND xã Quài Nưa đề ra Phương hướng nhiệm vụ công tác Thi đua Khen thưởng tập trung vào một số nội dung sau đây:

- Trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân xã năm 2024. Các ngành

đoàn thể, các bản trên địa bàn xã tiếp tục triển khai, cụ thể hoá thành chương trình hành động với những nội dung thi đua thiết thực. Nội dung phong trào thi đua cần chú trọng tập trung vào chuyên dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tốt các chương trình kinh tế trọng điểm, các chương trình mục tiêu để tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ về kinh tế đồng thời phải đi đôi với việc phát triển văn hoá, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.

- Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh. Tiếp tục tổ chức tốt hình thức giao ước thi đua giữa các đơn vị với nội dung và biện pháp đánh giá cụ thể. Đưa công tác thi đua vào nề nếp, đảm bảo việc công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng kịp thời đúng tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục quy định. Chống mọi biểu hiện phô trương, bệnh thành tích trong thi đua và tránh rườm rà, sách nhiễu trong việc xét duyệt Thi đua Khen thưởng.

## **II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã.**

- Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với thi đua khen thưởng.

- Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong tất cả các đối tượng cán bộ Đảng viên và nhân dân. Định kỳ cần tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể có nhiều thành tích xuất sắc.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, đối tượng. Đi đôi với việc bồi dưỡng, phát hiện các gương điển hình để có hình thức tôn vinh khen thưởng kịp thời nhằm động viên phong trào.

## **III. Một số giải pháp chủ yếu**

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Thi đua Khen thưởng, các nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Ban Thi đua Khen thưởng trung ương về thi hành Luật Thi đua Khen thưởng. Hội đồng thi đua khen thưởng của xã họp xét thực hiện nghiêm túc thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chủ trương, Chính sách và các Quy định về công tác Thi đua Khen thưởng. Xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong công tác Thi đua Khen thưởng. Với tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng và thế mạnh trong giai đoạn mới, với sức sáng tạo và tinh thần khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ cùng với việc phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

#### **IV. Những kiến nghị đề xuất**

- Quan tâm hơn nữa tới công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở.
- Nhân rộng biểu dương các điển hình tiên tiến ở cơ sở. Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của UBND xã Quài Nưa.

***Nơi nhận:***

- UBND huyện Tuần Giáo;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lò Văn Pọm**